
BORGARRÁÐ 7. maí 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
fyrirtækið Strategíu og kostnað vegna tillagna fyrirtækisins um stjórnskipulag 
byggðasamlaga - R20040182

Hvernig var fyrirtækið Strategía fyrir valinu að koma með tillögur á stjórnskipulagi 
byggðarsamlaga? Fór þetta verkefni í útboð? Hver er kostnaðurinn við verkefnið og hver 
greiðir?


